
SGP เปิดตลาดบังคลาเทศ

เก็ง DTAC
ประมูลคลื่น 900 MHz
โบรกฯ ชงสะสม

JCKH รับเงินเพ่ิมทุน 179.5 ลบ.
ดันส่วนทุนแตะ 180.5 ลบ. - D/E เหลือ 2.8 เท่า

โบรกฯ เก็ง DTAC ประมูลคลื่น 900 MHz เชื่อ DTAC 

ไม่ยอมให้สัมปทานหมดอายุโดยที่ไม่ได้สิทธ์ิในการใช้

คลื่น ระบุกสทช. ผ่อนคลายเงื่อนไขประมูล 1800 MHz

พร้อมน�า 900 MHz กลับมาประมูล คาดผ่อนคลายต้นทุนอุตสาหกรรม  

เป็นบวกต่อ DTAC ที่ต้องการคลื่น 900 MHz และมีแนวโน้มเข้าประมูล 

ปิดความเสี่ยงเสียลูกค้า ชี้กลับมาน่าสนใจหลังราคาหุ้นผ่านการปรับฐานตอนเช้าบวกดีๆตอนบ่ายแดงฉาด ย่อปิด 1,622.28 จุด -12.70 จุดเจ้าค่ะ เหวี่ยงไป

ไหนถึงไหนเจ้าคะปู๋ SET เจ้าขา ในช่วงนี้เจ๊แนะน�ารอ นั่งทับมือไว้ก่อนเจ้าค่ะ ใคร

คันมือเล่นพอหอมปากหอมคอนิดหน่อย.....

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด 

(มหาชน) (SGP) เปิดเผยว่าการที่หลักทรัพย์ SGP ได้ถูกน�าเข้าค�านวณในดัชนี SETHD ถือ

เป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนให้นักลงทุนเห็นถึงผลประกอบการที่ดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนอย่างสม�่าเสมอ ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นักลงทุนที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ ผมในฐานะผู้บริหารและทีมงานทุกคน พร้อมเดินหน้าขยาย

ธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัท

นั่งทับมือ!! ผันผวนเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะ ส�าหรับตลาดบ้านเราวันนี้

ขึ้นไปเท่าไหร่ ลงมามากกว่า โอยยย..งานนี้แฟนคลับเจ๊หน้ามืดกัน

เป็นแถบกระซิบบอกขอยาดมตราป่วยเป็นปีกันถ้วนหน้าเลยเจ้าค่า
JCKH ขายหุ้นเพิ่มทุนฉลุย กลุ่มหุ้นใหญ่ใช้สิทธิเต็มจ�านวน รับเงินจากการเพิ่มทุนกว่า 

179.5 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ส่วนทุนขยับ ขณะท่ีหนี้ต่อทุนลด

ลงทันทีเหลือเพียง 2.8 เท่า พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ.....

JCKH เผยหุ้นใหญ่ใช้สิทธิ RO ครบ ดันส่วนผถห. พุ่งเป็น 180.5 ลบ. 

- D/E เหลือ 2.8 เท่า คาดรายได้รวม 1.5 พันลบ. ปีน้ีตามเป้า

นั่งทับมือ
BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

สมัครสมาชิก 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน

>>> อ่านต่อหน้า 2

ฉบับที่ 769 วันที่ 26 มิถุนายน 2561

อ่านต่อหน้า 3

SGP ไฟเขียว SGI ตั้งบ.ใหม่ PACIFIC GAS BANGLADESH 

บุกธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมในประเทศบังคลาเทศ
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 นางจินตณา	กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส์	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	SGP	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้	Siamgas	Global		
Investment	Pte.	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน
ประเทศสิงคโปร์ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	เข้าร่วม
ลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้น	ใหม่ในประเทศบังคลา
เทศ	โดย	SGI	ได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้ว	
และมีชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ว่า	PACIFIC	GAS	
BANGLADESH	LIMITED	มีวัตถุประสงค์	เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมในประเทศบังคลา
เทศ

	 ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน	จ�านวน
เงิน	4,000	ล้านทากา	หรือประมาณ	1,566	ล้าน
บาท	(อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	
วันที่	22	มิถุนายน	2561	ที่	1	ทากาเท่ากับ	0.3915	
บาท)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10,000	ทากา	จ�านวน	
400,000	หุ้น	ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น	SGI	ถือหุ้น
ร้อยละ	90	ของทุนจดทะเบียน	ประมาณ	1,409.4	
ล้านบาท	และ	ADVANCED	EQUIPMENT	LIMITED	
ซึ่งเป็นเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	ถือหุ้น
ร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	หรือประมาณ	156.6	
ล้านบาท	โดยบริษัทได้ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืม
สถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	

	 อนึ่งก่อนหน้านี้	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	(ตลท.)	ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์
ที่จะใช้ค�านวณดัชนี	SET50	SET100	SETHD	และ	
SETCLMV	ในช่วง	6	เดือนหลังของปี	2561	(1	
กรกฎาคม-31	ธันวาคม	2561)	โดย	SGP	ถูกน�าเข้า

ค�านวณในดัชนี	SETHD	นอกจากนี้หุ้นของ	SGP	ยัง
ได้ถูกน�าเข้าค�านวณ	SETCLMV	

	 นายศุภชัย	วีรบวรพงศ์	กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส์	จ�ากัด	
(มหาชน)	(SGP)	เปิดเผยว่าการที่หลักทรัพย์	SGP	
ได้ถูกน�าเข้าค�านวณในดัชนี	SETHD	ถือเป็นสัญญาณ
ที่ดี	สะท้อนให้นักลงทุนเห็นถึงผลประกอบการ
ที่ดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งการจ่าย
เงินปันผลให้กับนักลงทุนอย่างสม�่าเสมอ	ในการที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจของ

บริษัทฯ	ผมในฐานะผู้บริหารและทีมงานทุกคน	
พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทน
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใน
หุ้นของบริษัท

	 ส่วนดัชนี	SET	CLMV	เป็นดัชนีที่ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯจัดท�าขึ้นเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวราคา
ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนในกลุ่มประเทศ	
CLMV	ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จากกลุ่มประเทศ	CLMV	และเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ

	 ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานในปีนี้คาดว่า
จะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	หลังเดินหน้าขยาย
ตลาดก๊าซ	LPG	ไปตลาดใหม่	โดยเฉพาะในส่วนของ
ประเทศมาเลเซียและเมียนมา	ซึ่งมีความต้องการ
ก๊าซ	LPG	สูง	คาดว่าจะผลักดันยอดขายปีนี้เติบโต	
10%	หรือยอดขายทั้งปีกว่า	3.5	ล้านตัน	เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมาอยู่ที่	3.2	ล้านตัน	รายได้ทะลุ	6.5	
หมื่นล้านบาท	ตามเป้าหมายที่วางไว้	ผลักดันผล

งานท�าสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

	 ขณะที่ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า	ในเดือน
เม.ย.	2561	โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซลในเมียนมา	ได้
เริ่มทดลองจ่ายไฟฟ้าให้กับสหกรณ์หมู่บ้าน	โดยมี
ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	10	เมกะวัตต์	(MW)	โดย
บริษัทฯจะเริ่มบันทึกรายได้เข้ามาในผลประกอบการ
ไตรมาส	2	นี้	โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวถือเป็นโรงไฟฟ้า
โครงการที่	2	ของบริษัท	ภายหลังจากที่ได้ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดก�าลังผลิตติด
ตั้ง	230	เมกะวัตต์	ในปี	2560

	 นอกจากนี้	ยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม	เพื่อเพิ่มแหล่ง
ที่มาของรายได้ประจ�า	(Recurring	Income)	และ
กระจายความเสี่ยงการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อสร้างผล
ตอบแทนที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

	 ทั้งนี้	SGP	มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่าเสมอ	
จากสถิติย้อนหลัง	3	ปี	(2558-2560)	พบว่า	มีการ
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี	2558	จ�านวน	
0.50	บาท/หุ้น	จากผลประกอบการปี	2559	จ�านวน	
0.50	บาท/หุ้น	และจากผลประกอบการปี	2560	
จ�านวน	1.50	บาท/หุ้น

	 ดัชนี	SET	High	Dividend	30	Index	เป็น
ดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดท�าขึ้นเพื่อสะท้อนความ
เคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตาม
ราคาตลาดสูง	(Market	Capitalization)	มีสภาพ
คล่องสูงอย่างสม�่าเสมอ	และมีอัตราผลตอบแทน
จากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง	ติดต่อกัน	3	ปี	โดย
หุ้นในกลุ่ม	SETHDจะมีจ�านวนทั้งสิ้น30ตัวเท่านั้น

ฉบับที่ 769 วันที่ 26 มิถุนายน 2561

SGP เปิดตลาดบังคลาเทศ



www.hooninside.com

	 โบรกฯ	เก็ง	DTAC	ประมูลคลื่น	900	MHz	เชื่อ	
DTAC	ไม่ยอมให้สัมปทานหมดอายุโดยที่ไม่ได้สิทธิ์
ในการใช้คลื่น	ระบุกสทช.	ผ่อนคลายเงื่อนไขประมูล	
1800	MHz	พร้อมน�า	900	MHz	กลับมาประมูล	
คาดผ่อนคลายต้นทุนอุตสาหกรรม	เป็นบวกต่อ	
DTAC	ที่ต้องการคลื่น	900	MHz	และมีแนวโน้มเข้า
ประมูล	ปิดความเสี่ยงเสียลูกค้า	ชี้กลับมาน่าสนใจ
หลังราคาหุ้นผ่านการปรับฐาน

	 ส�านักวิจัย	บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	ออกบท
วิเคราะห์เปิดเผยว่า	บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอม
มูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	DTAC	ความไม่แน่นอน
ของการประมูลคลื่นความถี่ในเดือน	ก.ย.	เป็นปัจจัย
กดดันราคาหุ้น	โดยเราแนะน�าให้	"ซื้อ"	เนื่องจาก
เชื่อว่าจะเกิดการเจรจาขึ้นในอนาคต	และราคาหุ้นใน
ปัจจุบันเข้าใกล้มูลค่าการลงทุนทดแทน

	 กสทช.	แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะตัดช่วงเยียวยา
คลื่น	1800	และ	900MHz	ที่จะหมดอายุในเดือน	
ก.ย.	ท�าให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง	27%	นับจากวัน
ที่	2	พ.ค.	(เทียบกับตลาดลดลง	9%)	แม้ว่าการ
ประกาศว่าจะมีการประมูลคลื่น	1800MHz/900MHz	
จะไม่ช่วยให้สถานการณ์ของกลุ่มดีขึ้น	แต่เราเชื่อว่า
ในด้านการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ถาวร,	สิทธิ์ใน
คลื่นความถี่	และลูกค้าหลังหมดสัมปทาน	หักหนี้
สินได้มูลค่าที่	34	บาท/หุ้น	ใกล้เคียงราคาปัจจุบัน	
ท�าให้มีดาวน์ไซด์ที่จ�ากัด

	 เรามองว่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเริ่มน่า
สนใจ	และเป็นโอกาสที่ดีในการสะสม	DTAC	โดยเรา
เชื่อว่า	DTAC	จะไม่ยอมให้สัมปทานหมดอายุโดยที่
ไม่ได้สิทธิ์ในการใช้คลื่น	ไม่ว่าจะผ่านการเยียวยาหรือ
วิธีการอื่นก็ตาม	ในขณะที่	กสทช.	จะถูกสังคมกดดัน	
หากยังแสดงความไม่พอใจต่อผู้ประกอบการที่ไม่เข้า
ร่วมการประมูล	ท�าให้เราเชื่อว่าการเจรจาจะเป็นผล
บวกต่อทั้ง	2	ฝ่าย	และเรายังเลือก	TRUE	เป็น	Top	
Pick	ของกลุ่ม

	 เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ	DTAC	ด้วย	
SOTP	โดยมีความเสี่ยงคือ	ไม่สามารถหาคลื่น
ความถี่ในราคาที่เหมาะสมได้,	การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น	
และค่าเช่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ	CAT	ที่
แพงกว่าคาด																	

	 บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี	แนะน�า	"ซื้อ"	DTAC			
ราคาเป้าหมาย	51	บาท/หุ้น	คาด	DTAC	ต้อง
ประมูลคลื่นหากไม่มีแผนเยียวยา

	 การที่	DTAC	ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประมูล
คลื่น	1800MHz	ฉุดราคาหุ้นลง	20%	จากวันที่	15	
มิ.ย.2018	เราคาดว่า	DTAC	จะไม่เข้าประมูลคลื่น	
900MHz	เช่นกันหากหลักเกณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลง

	 ธุรกิจจะได้รับผลกระทบรุนแรงหากไม่มีแผน
เยียวยาและไม่ชนะประมูลใบอนุญาตความถี่ปีนี้		
หาก	DTAC	ต้องการท�าธุรกิจต่อ	บริษัทจ�าเป็นต้องมี

คลื่น	1800MHz

	 เรายังแนะน�า	"ซื้อ"	DTAC	ที่ราคาเป้าหมายใหม่	
51	บาท	(กรณีฐาน)	จากเดิมที่	51.95	บาท

	 บล.เอเซีย	พลัส		ออกบทวิเคราะห์	เปิดเผยว่า	
กสทช.	ผ่อนคลายเงื่อนไขประมูล	1800	MHz	พร้อม
น�า	900	MHz	กลับมาประมูล	คาดผ่อนคลายต้นทุน
อุตสาหกรรม	และบวกต่อ	DTAC	ที่ต้องการคลื่น	
900	MHz	และมีแนวโน้มเข้าประมูล	ปิดความเสี่ยง
เสียลูกค้า	จึงกลับมาน่าสนใจหลังราคาหุ้นผ่านการ
ปรับฐาน	คู่	ADVANC	ที่ได้ผลบวกรองมา												

	 กสทช.	ปรับเงื่อนไขประมูลแบ่งคลื่น	1800	
MHz	ออกเป็น	9	ใบ	ใบละ	5	MHz	อายุ	15	ปี	(เดิม	
3	ใบ)	ราคาตั้งต้นใบละ	1.24	หมื่นล้านบาท	(ราคา
ต่อ	MHz	เท่าเดิม)	และตัด	N-1	ออก	พร้อมให้น�า
คลื่น	900	MHz	ประมูล	5	MHz	อายุ	15	ปี	ราคาตั้ง
ต้นที่	3.74	หมื่นล้านบาท		(ราคาต่อ	MHz	เท่าเดิม)	
ซึ่งเป็นคลื่น	850	MHz	เดิม	DTAC	ที่	กสทช.จะกัน
ไว้เพื่อใช้ในกิจการรถไฟ	แต่น�ามาประมูลสนองความ
ต้องการ	DTAC	ก�าหนดเปิดประมูล	900	และ	1800	
MHz	18	และ	19	ส.ค.	61	ทั้งนี้	DTAC	จะประมูล	
900	MHz	หาก	กสทช.	ให้ใช้เป็นคลื่น	850	MHz	
เต็ม	10	MHz	จนกว่า	5	ใน	10	MHz	จะไปใช้กับ
รถไฟ	และต้องยืดเวลาจ่ายเงินงวดสุดท้าย	เหมือน	
ADVANC	และ	TRUE	หาก	2	รายได้รับอนุญาต																						
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	 ภาพรวมบวกต่ออุตสาหกรรม	ช่วยผ่อนคลาย
ต้นทุนสูง	และดีต่อ	DTAC	โดยคาด	DTAC	จะมุ่ง
เป้าที่	900	MHz	(ADVANC	TRUE	มีอยู่แล้ว	คาด
ไม่ร่วม)	หากได้	ช่วยให้	DTAC	มีคลื่นสั้นลดความ
เสี่ยงการเสียความครอบคลุมหลังสิ้นสุดสัมปทาน		
และลดความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่าน	โดยจะมี	2	
คลื่นพร้อมบริการ	คือ	850	และ	2100	MHz	ให้
บริการ	3G	และ	4G	ระหว่างที่รอโครงข่าย	4G	คลื่น
ใหม่	2300	MHz	พร้อม	ส่วน	2G	ต้องโรมมิ่งกับ	
ADVANC	ซึ่งน่าจะปิดความเสี่ยงการเสียลูกค้าไป
มาก	หลังเกิดความกังวลตั้งแต่ไม่ร่วมประมูล	1800	
MHz	รองมา	คือ	ADVANC	ที่คาดร่วมประมูลคลื่น	
1800	MHz		มาลดความหนาแน่นลูกค้าต่อคลื่น	1	
MHz	ที่	0.7	ล้านราย	(DTAC	และ	TRUE	ที่	0.48	
และ	0.5	ล้านคน)	ที่มีโอกาสได้คลื่นเพิ่มอย่างน้อย	
5	MHz	ส่วน	TRUE	คลื่นพออยู่แล้ว	คาดว่าจะไม่เข้า
ร่วมประมูล

	 เงื่อนไขประมูลใหม่สร้าง	Upside	ให้กับ
ประมาณการเดิมที่ฝ่ายวิจัยตั้งสมมติฐานชนะประมูล
รายละ	15	MHz	ที่ราคาตั้งต้น	3.7	หมื่นล้านบาท	
โดยในส่วน	ADVANC	จะมีต้นทุนลดลงโดยทุก	ๆ	5	
MHz	ที่ประมูลต�่ากว่าสมมติฐาน	จะบวกต่อก�าไร	
1.7%	และมูลค่าพื้นฐาน	3.7	บาท	ส่วน	DTAC	หาก
ก�าหนดประมูล	900	MHz	คลื่นเดียว	ก�าไรระยะสั้น
อาจลดลง	เพราะต้องมีค่าโรมมิ่ง	2G	กับ	ADVANC	
แต่ต้นทุนดังกล่าวจะลดลงในระยะยาว	และ	DTAC	
จะมั่นคงขึ้น	จากการมีทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาว	ส่วน	
TRUE	คลื่นเพียงพออยู่แล้ว	คาดไม่ร่วมประมูล	

ประหยัดต้นทุน	แต่แลกกับศักยภาพทิ้งห่างคู่แข่งลด
ลง

	 ก�าไรกลุ่มมีแนวโน้มสดใสขึ้น	ทั้งนี้	เชื่อว่าก�าไร
ทั้งปีนี้จะยังเติบโตต�่ากว่าตลาด	แต่สะท้อนได้ในหุ้น
ไปแล้ว	จึงให้ลงทุน	เท่าตลาด		ADVANC	เป็นตัว
เลือกปลอดภัย	ส่วน	DTAC	น่าสนใจ	หลังปรับฐาน
แล้ว																					

	 หลังจากผู้ให้บริการมือถือทั้ง	3	รายไม่ร่วม
ประมูลคลื่น	1800	MHz	ภายใต้เงื่อนไขเดิมของ	
กสทช.	คือ	ประมูล	3	ใบอนุญาต	ใบละ	15	MHz	
ราคาตั้งต้น	3.74	หมื่นล้านบาท	และก�าหนดใบ
อนุญาตที่น�าออกมาประมูลน้อยกว่าผู้เข้าประมูล	1	
ใบเสมอ	(N-1)	ล่าสุดทาง	กสทช.	ได้ปรับร่างประมูล
ใหม่	โดยในส่วนของคลื่น	1800	MHz	กสทช.	ได้
ผ่อนคลายโดยถอดเงื่อนไข	N-1	ออก	และซอยย่อย
ใบอนุญาตมากขึ้นเป็น	9	ใบ	แบ่งเป็นใบอนุญาตละ	
5	MHz	อายุ	15	ปี	แต่ยังคงราคาตั้งต้น	1.24	หมื่น
ล้านบาท	ใกล้เคียงรอบก่อนที่แพง	(ใบอนุญาต
ละ	15	MHz	อายุ	18	ปี	ราคา	4.0	หมื่นล้านบาท)	
นอกจากนี้	กสทช.	จะเปิดประมูลคลื่น	900	MHz	
อีก	5	MHz	ด้วย	(เป็นคลื่น	850	MHz	เดิมของ	
DTAC	ที่ส่วนหนึ่งคาดว่าจะน�าไปใช้ในกิจการรถไฟ)	
ราคาตั้งต้นใกล้เคียงรอบก่อนที่	3.79	หมื่นล้าน
บาท	(รอบก่อน	คลื่น	10	MHz	ราคา	7.5	หมื่นล้าน
บาท)		โดยล่าสุดมี	DTAC	ที่แสดงความตั้งใจที่จะ
ร่วมประมูลคลื่น	900	MHz	แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข	คือ	

	 1.	กสทช.	จะต้องเปิดให้	DTAC	ใช้งานคลื่น	
850	MHz	เต็ม	10	MHz	จนกว่าบางส่วน	(5	ใน	10		

MHz)จะถูกน�าไปใช้ในกิจการรถไฟ	

	 2.	หาก	ADVANC	และ	TRUE	ได้รับอนุมัติให้ยืด
จ่ายค่างวดคลื่น	900	MHz	เป็น	5	งวด	DTAC	จะ
ต้องได้รับเช่นเดียวกัน

	 โดยหลังจากนี้	กสทช.	จะประกาศเงื่อนไข
ประมูลลงราชกิจจานุเบกษาวันที่	5	ก.ค.	61	เปิด
ให้ยื่นใบสมัคร	8	ส.ค.	61	และเปิดประมูลคลื่น	900	
และ	1800	MHz	วันที่	18	และ	19	ส.ค.	61	(ขั้นตอ
นอื่นๆ	ดังตารางสรุป)

	 บวกต่อ	DTAC	มากสุด	รองมาคือ	ADVANC		

	 ภาพรวมเงื่อนไขประมูลใหม่	บวกต่อกลุ่ม
สื่อสาร	โดยการตัด	N-1	ออกไปคาดขจัดความกังวล
ต้นทุนคลื่นแพง	ขณะที่ซอยย่อยคลื่น	คาดจะช่วยลด
ภาระแต่ละราย	สอดคล้องกับความจ�าเป็นในการใช้
คลื่นจริง	จึงมีโอกาสที่ผู้ร่วมประมูลได้คลื่นในราคา
ใกล้เคียงตั้งต้น	ขณะที่การเปิดประมูลคลื่น	900	
MHz	ADVANC	และ	TRUE	มีคลื่น	900	MHz	อยู่
แล้ว	จึงน่าจะมุ่งเป้าหมายไปที่	1800	MHz	จึงน่าจะ
เหลือเพียงรายเดียว	DTAC	ที่ร่วมประมูล	900	MHz	
ถือเป็นบวกต่อ	DTAC	มากสุด	เพราะจะเป็นคลื่นสั้น	
มาลดความเสี่ยงจากการเสียลูกค้า	นอกจากนี้	ยัง
ท�าให้การให้บริการ	DTAC	ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะ
ราบรื่นมากขึ้น	ซึ่งการได้คลื่น	850	MHz	จะช่วย
ให้	DTAC	มีคลื่น	850	MHz	ให้บริการ	3G	ช่วยแบ่ง
เบาภาระคลื่น	2100	MHz	ไปให้บริการ	4G	เป็นหลัก	
จนกว่าคลื่น	2300	MHz	จะพร้อม		(ส่วน	2G	DTAC	
ยังน่าจะต้องโรมมิ่งกับ	ADVANC)	
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	 ส่วนผู้ที่ได้ประโยชน์รองมา	คือ	ADVANC	

เนื่องจากยังเป็นผู้ที่ต้องการคลื่นเพิ่ม	หากพิจารณา

จากที่ปัจจุบันมีลูกค้าใช้งานหนาแน่นที่สุด	คือ	0.7	

ล้านราย	ต่อ	1	MHz	เทียบกับ	DTAC	(ไม่รวมคลื่น

สัมปทาน)	อยู่ที่	0.48	ล้านราย,	TRUE	อยู่ที่	0.5	

ล้านราย	ด้วยคลื่นที่เพียงพอแล้ว	ประกอบกับคลื่น	

1800	MHz	ที่	กสทช.	จะประมูลไม่ใช่ชุดคลื่นที่ติด

กับคลื่น	1800	MHz	ของ	TRUE	ปัจจุบัน	(ดังรูป)	

ท�าให้	TRUE	อาจใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ	หาก

ประมูลกลับไป	จึงเชื่อว่า	TRUE	อาจยังไม่เข้าร่วม

ประมูลเช่นเดิม	ยกเว้นในกรณีที่	กสทช.	เปิดเงื่อนไข

ให้มีการสลับลอตคลื่นได้	

	 ภาพรวมก�าไรปกติกลุ่มมีแนวโน้มดีกว่า

สมมติฐานปัจจุบัน

	 ฝ่ายวิจัยประเมินความเป็นไปได้สถานการณ์

ปัจจุบัน	คาดว่า	ADVANC	จะประมูลคลื่น	1800	

MHzกลับมาจ�านวน	5	MHz	และน่าน�ามาประกบ

กับคลื่นเดิมที่มี	15	MHz	เพื่อให้มีบริการ	4G	เต็ม

ประสิทธิภาพบนคลื่นผืนเดียว	20	MHz	ส่วน	DTAC	

น่าจะให้น�้าหนักต่อการประมูลคลื่น	900	MHz	เป็น

หลัก	ซึ่งทิศทางดังกล่าว	หากเทียบกับสมมติฐาน

ปัจจุบันที่ก�าหนดทุกรายได้คลื่น	1800	MHz	จ�านวน	

15	MHz		

	 ในส่วนของ	ADVANC	จะประหยัดต้นทุนคลื่น

เพิ่มขึ้น	โดยทุกๆ	คลื่น	1800	MHz	ที่	ADVANC	

ประมูลกลับมาต�่ากว่าสมมติฐาน	5	MHz	คาดว่า

จะหนุนก�าไรเพิ่มจากเดิมเฉลี่ยปีละ	1.7%	และเพิ่ม

มูลค่าพื้นฐาน	3.7	บาท

	 ส่วน	DTAC	กรณีประมูลคลื่น	900	MHz	คลื่น

เดียว	จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากสมมติฐานปัจจุบันใน

ระยะสั้น	จากค่าโรมมิ่ง	2G	กับ	ADVANC	ซึ่งถือเป็น

ปัจจัยกดดันประมาณการลดลง	เทียบกับประมาณ

การปัจจุบัน	แต่ต้นทุนดังกล่าวจะลดลงเรื่อยๆ	เมื่อ

ลูกค้า	2G	ลดลง	ส่วนระยะยาวจะเป็นบวกต่อ	DTAC	

เนื่องจากมีคลื่นพร้อมทั้งคลื่นสั้นและยาว	ขณะที่ใน

ด้านมูลค่าพื้นฐานจะได้ผลบวกกรณีที่เทอมการช�าระ

เงินคลื่น	900	MHz	จ่ายยาวกว่า	1800	MHz	บน

มูลค่าคลื่นใกล้เคียงกันที่ขนาด	5	และ	15	MHz	ใน

กรณีนี้	จึงช่วยให้มูลค่าพื้นฐาน	DTAC	จะยังใกล้

เคียงเดิม	แม้ก�าไรลดลง

	 แต่ในกรณีที่	DTAC	ประมูลทั้ง	900	และ	1800	

MHz	คาดว่าผลประกอบการจะแย่ลงกว่าสมมติฐาน

เดิม	เพราะภาระคลื่นที่สูงขึ้น	(ประมูล	2	คลื่น	จาก

เดิมคลื่นเดียว)	,	ค่าเช่าสถานีฐานสูงขึ้นจากการที่

ต้องเช่าทุกระบบ	2G,3G	และ	4G	ทั้งบน	850	และ	

1800	MHz	ซึ่งจะกดดันก�าไรและมูลค่าพื้นฐานลดลง	

ดังตาราง

	 แม้ทิศทางก�าไรกลุ่มมีแนวโน้มสดใสขึ้น	หลัง	

กสทช.	ผ่อนคลายเงื่อนไขประมูล	แต่เชื่อว่าก�าไรทั้ง

ปีนี้ยังน่าจะเติบโตในอัตราต�่ากว่าตลาด	จากปัจจัย

กดดันเฉพาะตัว	คือ	DTAC	และ	TRUE	ที่จะมีต้นทุน

เพิ่มขึ้นเร็วในช่วง	2Q61-3Q61	(ค่าเช่าใช้คลื่น	2300	

MHz	และค่าเช่าทรัพย์สินจาก	DIF)	จึงยังให้น�้าหนัก

ลงทุน	เท่าตลาด	ไปก่อน	ตัวเลือกลงทุนที่น่าสนใจ	

คือ	ADVANC(FV@B230)	ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจาก

การผ่อนคลายเงื่อนไข	กสทช.	และ	DTAC(FV@B68)	

กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง	หลังราคาหุ้นตอบรับความ

กังวลความเสี่ยงการเสียลูกค้าช่วงเปลี่ยนผ่านไป

มาก	สวนทางสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าจะคลี่คลาย

เป็นล�าดับ	ส่วน	TRUE(FV@B6.4)	ยังให้	Switch		

6
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เก็ง DTAC ประมูลคลื่น 900 MHz
โบรกฯ ชงสะสม
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 JCKH	ขายหุ้นเพิ่มทุนฉลุย	กลุ่มหุ้นใหญ่ใช้สิทธิเต็มจ�านวน	รับเงินจาก

การเพิ่มทุนกว่า	179.5	ล้านบาท	ส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง		

ส่วนทุนขยับ	ขณะที่หนี้ต่อทุนลดลงทันทีเหลือเพียง	2.8	เท่า	พร้อมเดินหน้า

ขยายธุรกิจร้านอาหารเต็มสูบ	มั่นใจรายได้ปีนี้อยู่ที่	1.5	พันล้านบาทตามเป้า

หมาย

	 นายอภิชัย	เตชะอุบล	ประธานกรรมการ		บริษัท	เจซีเค	ฮอสพิทอ

ลลิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	JCKH	เปิดเผยว่า	ผลการเพิ่มทุน	ในวันที่	18-

22	มิถุนายนที่ผ่านมา	ปรากฏว่า	กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ใช้สิทธิเต็มจ�านวน	ท�าให้

บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน	จ�านวน	179.5	ล้านบาท		ส�าหรับหุ้นที่เหลือ

จากการเสนอขาย	บริษัทฯจะพิจารณาว่าจะด�าเนินการอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับ

ตามความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ	และภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น

อีกครั้งหนึ่ง

	 “ภายหลังจากการเพิ่มทุน	บริษัทฯจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง	ท�าให้

มีส่วนของทุนเพิ่มขึ้นเป็น	180.5	ล้านบาท	จากเดิมที่มีอยู่เพียง	1	ล้านบาท	

สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดจาก	453	เท่า	เหลือเพียง	2.8	เท่า	ส่งผลการเพิ่มทุน

ในครั้งนี้ท�าให้บริษัทฯ	มีฐานทุนและฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น

	โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะน�าไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนส�าหรับขยาย

ธุรกิจ	และเทคโอเวอร์ร้านอาหารแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามา	เพื่อสร้างรายได้และ

ก�าไรให้บริษัทฯเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต"	นายอภิชัย	กล่าว

	 ส�าหรับแผนการด�าเนินธุรกิจในปีนี้	บริษัทคาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่	

1.5	พันล้านบาท	ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	โดยในส่วนของแนวโน้มผล

ประกอบการไตรมาส	2/61	คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน	

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้ปรับโครงสร้างภายในองค์กร	โดยปิดสาขาที่ไม่

สร้างรายได้	คงเหลืออยู่	102	สาขา	ได้แก่	Hot	Pot	91	สาขา	,	Daidomon	

7	สาขา	,	Signature	2	สาขา	,	Toomato	Italian	Kitchen	1	สาขาและ	

Soupper	Pot	1	สาขา

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังมีแผนจะปรับปรุงและตกแต่งสาขาเดิม	โดยจะ

ปรับปรุงทั้งในเรื่องคุณภาพอาหาร,	ความสะอาดของร้าน	และภาพลักษณ์

ของร้านใหม่	รวมถึงการขยายสาขาใหม่ในท�าเลที่มีศักยภาพ	โดยคาดว่าจะใช้

เงินลงทุนจากการเพิ่มทุนในคราวนี้ประมาณ	50	ล้านบาท		

	 อย่างไรก็ตาม	ภายหลังการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน

องค์กร	รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในบริหารต้นทุน	คาดว่าจะท�าให้บริษัทฯ	

มีต้นทุนอาหาร	(Food	cost)	ลดลงเหลือ	46%	จากปัจจุบัน	48%	และใน

อนาคตคาดหวังจะลดลงให้ต�่ากว่า	42%	

ฉบับที่ 769 วันที่ 26 มิถุนายน 2561

JCKH รับเงินเพ่ิมทุน 179.5 ลบ.
ดันส่วนทุนแตะ 180.5 ลบ. - D/E เหลือ 2.8 เท่า
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	 นั่งทับมือ!!	ผันผวนเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะ	ส�าหรับตลาดบ้านเราวันนี้ขึ้นไปเท่า

ไหร่	ลงมามากกว่า	โอยยย..งานนี้แฟนคลับเจ๊หน้ามืดกันเป็นแถบกระซิบบอกขอ

ยาดมตราป่วยเป็นปีกันถ้วนหน้าเลยเจ้าค่า	ตอนเช้าบวกดีๆตอนบ่ายแดงฉาด	ย่อ

ปิด	1,622.28	จุด	-12.70	จุดเจ้าค่ะ	เหวี่ยงไปไหนถึงไหนเจ้าคะปู๋	SET	เจ้าขา	ใน

ช่วงนี้เจ๊แนะน�ารอ	นั่งทับมือไว้ก่อนเจ้าค่ะ	ใครคันมือเล่นพอหอมปากหอมคอนิด

หน่อยแก้ขัดไปก่อนเจ้าค่ะ	ดัชนีส่วนตัวเจ๊มองจะลงไปเทสที่	1,600	จุดก่อนจะเด้ง

เจ้าค่ะ

	 ยืนแข็งซะเหลือเกินนะเจ้าค่ะ	ส�าหรับพี่เทพ	PTTEP	เทพสมชื่อจริงๆ	หนึ่งหุ้น

ในกลุ่ม	3P	ของเจ๊เจ้าค่ะ	ขึ้นมาปิดที่	131.50	บาท	บวกไป	1.54%	เจ้าค่ะ	หลัง

ราคาน�้ามันดิบพุ่ง	รับโอเปกเพิ่มก�าลังผลิต	และ	PTTEP	มี	แนวโน้มก�าไรปกติ	

2Q61	คาดเพิ่มขึ้น	+10%	QoQ	เป็น	1.0-1.1	หมื่นล้านบาท	จากการรับรู้ส่วน

แบ่งจากแหล่งบงกชมากขึ้น	และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง	YoY	และ	QoQ	ซึ่งใน

ช่วงนี้ก็ถือว่าน่าจับตาต่อเนื่องเจ้าค่ะ

	 ยังคงเป็นที่น่าจับมองเจ้าค่ะ	ส�าหรับพ่อคนใจโลเล	DTAC	พุ่งขึ้นมาท�าไฮ	

40.00	บาท	ก่อนจะย่อมมาปิด	38.75	บาท	หลังลุ้น	กสทช.	เคาะประมูลคลื่น	

900	MHz	มาตรการเยียวยา	ซึ่งงานนี้ท�าเอารายย่อยเวียนหัวกันไปหมดว่าเจ้า

คุณพี่ยังไงกันนี่เด๊ยวเอาคลื่นเด๊ยวไม่เอาคลื่นเจ้าค่ะ	ส่วนจะไปในทิศทางไหน	และ

ประเด็นการย้ายคลื่นความถี่	ที่คาดว่าลูกค้าจะหนีไปใช้บริการของเจ้าอื่นแทนกัน

ด้วยเจ้าค่ะ	ยังคงเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น	DTAC	ต้องใช้วิจารณณาณใน

การลงทุนในช่วงนี้เจ้าค่ะ

	 ปิดยืนแดนบวกได้อีกตัวเช่นกันเจ้าค่ะ	ส�าหรับ	ปูนใหญ่	SCC	ขึ้นมา	

406.00	บาท	บวกไป	0.50%	โดยประเด็นที่น่าสนใจ	SCC	ขยายก�าลังการผลิต	

`มาบตาพุด	โอเลฟินส์`	มูลค่าโครงการ	1.55	หมื่นลบ.	ยังคงตั้งเป้าขยายธุรกิจ

เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะ	แฟนคลับ	SCC	งานนี้หายห่วงกันทีเดียวเชียว

เจ้าค่ะ	ใครชอบรักใครชอบหุ้นพื้นฐานดี๊ดี	SCC	เป็นอีกทางเลือกแต่ต้องเข้าให้ถูก

จังหวะนะเจ้าคะ

	 บวกขึ้นมาแรงในวันนี้น่าจับตากันเจ้าค่ะส�าหรับ	VNT	ขึ้นมาปิดที่	25.50	

บาท	บวกไป	3.66%	เจ้าค่ะ	แข็งกว่าตลาดมากมายในช่วงนี้	ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่า

จับตามองเจ้าค่ะส�าหรับงบ	Q2/61	จะออกมาได้ปังๆอย่างต่อเนื่องไหม	หลังรายได้

พุ่ง-มาร์จิ้นเพิ่ม	น่าจับตามองกันอีกครั้งเจ้าค่ะ	ใครชอบหุ้นดีชอบมาทีเผลอก็ตัว	

VNT	นะเจ้าคะ

	 ในวันที่แดงๆยังมีแสงทองส่องสว่างจาก	GOLD	นะเจ้าคะ	บวกแรงสองวันติด	

ขึ้นมาท�าไฮ	11.10	บาท	ก่อนจะย่อมาปิด	11.00	บาท	บวกไป	3.77%	มั่นใจราย

ได้ปีนี้เข้าเป้า	1.78	หมื่นลบ.เตรียมเปิดโครงการใหม่เพิ่ม	20-21	โครงการ	ครึ่งปี

หลัง	ปัจจุบันมี	Backlog	อยู่ที่	5.3	พันลบ.	คาดว่าจะรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปีนี้	

ฟาก	บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	ให้เป้า	13.30	บาท	ทางเทคนิคกลับขึ้นมายืนเหนือ	

11.00	บาท	ได้อีกครั้งนะเจ้าคะ	ใครชอบเสียว	ซิ่ง	แรง	เร็ว	มาลุ้นกันได้เลยรอบนี้	

ผ่าน	11.50	บาท	ก็	ATH	แล้วเจ้าค่า

	 ปิดกันด้วยตัวเล็กแต่จี๊ดก็มาดู	FLOYD	อีกตัวนะเจ้าคะ	พุ่งขึ้นมาท�าไฮ	2.94	

บาท	ก่อนจะย่อมาปิด	2.82	บาท	บวกไป	9.30%	ตลาดแบบนี้ตัวไหนมาคนมัก

จะมาลุมมาตุ้มตัวเดียวชียวเจ้าค่ะ	ด้าน	ผบห.	เผยลุ้นรับงานภาคเอกชนเพิ่ม	คาด

ผลงาน	Q2/61	แจ่ม	มั่นใจรายได้ทั้งปีโต	15-20%	ใครชอบหวาดเสียวก็ดู	FLOYD	

ด้วยนะเจ้าคะ	มีโอกาสวิ่งต่อเหนือ	3.00	บาท	แต่เล่นแค่พองามนะเจ้าคะ	หัวใจจะ

วายเอาเจ้าค่ะ	แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

	 By	เจ๊เยเลน	ณ	Wall	Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

	 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

	 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ	บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่ง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า	จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด	cut	loss	นะคะ

	 Wall	Street	ตลาดหุ้น

	 LineID	:	@wall-street

นั่งทับมือ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street

8

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 769 วันที่ 26 มิถุนายน 2561




